

Số: /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Vũ Đức Kính, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Triệu Sơn

Ngày 29 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu UBND huyện có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện; Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện. Tại điểm cầu 34 xã, thị trấn có sự tham dự của các đồng chí: Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn; Công chức Văn phòng - Thống kê; Đài truyền thanh các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện, báo cáo nhanh về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi cả nước, trong tỉnh và trên địa bàn huyện; đồng chí Quán Trọng Thế, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện công bố Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện; thông qua Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 29/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Triệu Sơn.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

1. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công điện số 95/CĐ-BYT ngày 28/01/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc tổ chức điều tra, xử lý ổ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, thành phố; Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 29/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

2. Đối với UBND các xã, thị trấn

Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn; phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo; tăng cường vai trò, chức năng của Tổ giám sát cộng đồng, nhất là Tổ giám sát cộng đồng các thôn, phố ... để chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện phân loại đối tượng và tổ chức giám sát, cách ly tại nhà theo hướng dẫn của ngành y tế (có giấy dán thông báo nhà có người từ vùng dịch về đang trong thời gian cách ly); đồng thời, đảm bảo tất cả các đối tượng có tiền sử dịch tễ không rõ ràng và các trường hợp có các biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở phải được cách ly tại cơ sở y tế và lấy mẫu để xét nghiệm.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương, tích cực chỉ đạo điều tra, ghi nhận thông tin tất cả các công dân của địa phương đang ở Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng và nơi có dịch để chuẩn bị phương án, không để bất ngờ xảy ra.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn tổ chức thực hiện giám sát, quản lý chặt chẽ tất cả các đối tượng trở về từ nước ngoài và từ các vùng có dịch; kiểm tra kết quả xác nhận đã hoàn thành cách ly tập trung của cấp có thẩm quyền và chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện nếu để dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên địa bàn.

Định kỳ gửi báo cáo các thông tin của Tổ giám sát cấp xã về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện vào 15 giờ hàng ngày (qua Phòng Y tế) thông tin các trường hợp đi từ vùng dịch về địa phương, đối tượng cách ly tại nhà, cách ly tập trung. Nếu có tình hình đột xuất xảy ra, kịp thời điện thoại báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện.

3. Giao Công an huyện

Rà soát tất cả các nhà xe trên địa bàn huyện, tổ chức ký cam kết không vận chuyển hành khách đi - về từ các vùng đang dịch và thực hiện nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19, trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý của các cơ quan chức năng.

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ người nhập cảnh trái phép trở về địa phương.

Tăng cường phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiên quyết giải tỏa, hạn chế các “chợ tạm, chợ cóc”.

Chỉ đạo và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 và các quy định của pháp luật. Tăng cường xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, những nơi bắt buộc đeo khẩu trang theo quy định.

Tổng hợp số công dân huyện Triệu Sơn đang ở Hải Dương, Quảng Ninh và Hải Phòng cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện (qua Phòng Y tế) trước 17 giờ ngày 31/01/2021.

4. Giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Rà soát, đề xuất phương án mua bổ sung hóa chất, vật tư, trang thiết bị đảm bảo hoạt động Khu cách ly y tế tập trung của huyện.

Thông nhất thuê 1 xe chuyên dụng phục vụ đưa, đón các trường hợp phải cách ly tập trung ở huyện.

Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và các đơn vị liên quan vận hành Khu cách ly y tế tập trung của huyện đảm bảo an toàn, đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo các điều kiện tại Khu cách ly tập trung theo quy định, đảm bảo tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung cũng như lây nhiễm cho cộng đồng.

Xây dựng phương án đề xuất UBND huyện hỗ trợ tiền ăn, chi phí khác cho các trường hợp phải cách ly y tế tập trung tại huyện trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

5. Giao Trung tâm Y tế huyện

Rà soát, báo cáo các vật tư, trang thiết bị, hóa chất hiện có; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị liên quan xây dựng phương án, chuẩn bị kinh phí, các điều kiện vật tư, trang thiết bị, hóa chất sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch xảy ra trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ.

Chủ động rà soát, tổng hợp các đối tượng từ vùng dịch về. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp từ Hải Dương, Quảng Ninh và Hải Phòng trở về huyện từ ngày 10/01/2021.

Chủ trì theo dõi, cập nhật và báo cáo về diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện, định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND huyện vào 17 giờ hàng ngày. Nếu có tình huống đột xuất xảy ra phải kịp thời bằng biện pháp thông tin nhanh nhất báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện.

6. Giao Phòng Y tế

Tham mưu kịp thời các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Tham mưu Quyết định kiện toàn tổ cán bộ vận hành khu cách ly y tế tập trung của huyện; Quyết định Kiện toàn 3 Tổ kiểm tra công tác chỉ đạo phòng chống, dịch Covid-19 huyện (do các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Tổ trưởng); tham mưu văn bản phân công theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra cho các thành viên Ban Chỉ đạo, phòng chống dịch Covid-19 huyện.

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện trong việc tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 (phát thanh 3 lần/ngày). Nội dung tuyên truyền, trước khi phát thanh phải báo cáo, xin ý kiến đồng chí Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Phòng Y tế chủ động cập nhật văn bản của cấp trên, nắm bắt tình hình dịch bệnh trên địa bàn; thống kê, xử lý số liệu báo cáo của các xã, thị trấn, định kỳ báo

cáo Chủ tịch UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện vào 17 giờ hàng ngày.

7. Đối với Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện

Thực hiện theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra đơn vị được phân công phụ trách. Kịp thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo huyện khi có tình huống đột xuất xảy ra tại đơn vị mình được giao phụ trách.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện, Thủ trưởng các đơn vị liên quan phối hợp nghiêm túc, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm kết luận này. Những địa phương, đơn vị không chấp hành các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, tập thể, cá nhân người đứng đầu đơn vị và cán bộ chỉ đạo phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện để các phòng, ban, địa phương, đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND huyện (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, NN.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Quản Trọng Thế